
103.fundur hverfisnefndar Holta og hlíðahverfis. 

Haldinn 7.október 2017 í Glerárskóla kl.18:00 

Mættir eru: Berglind Rafnsdóttir, Helgi Stefánsson, Eiríkur Aðalsteins og Auður Inga. 

 

1. Grillhús 

Framkvæmdardeild fer í að setja grillhúsið á næstunni skv.pósti frá Jói Birgir verkefnastjóra 

umhverfismála hjá Akureyrarbæ.  

2. Umhverfisfé 

Samkvæmt pósti frá Jóni Birgi 8.nóvember 2017 er nýting umhverfisfé hvefisnefndarinnar kr. 

1.510.455 af kr. 2.000.000 og því kr.480.545 eftir.  Verður því varið í að gera skilti við 

grillhúsið. Fáum Stell í að gera það fyrir okkur. 

3. Körfuboltaspjöld 

Elvar er búinn að kaupa 2 körfuboltakörfur og verða þær sendar til Glerárskóla. 

4. Opinn fundur um Glerárskólareitinn / Leikskólann. 

Soffía Vagnsdóttir, sviðsstjóri fræðslusviðs Akureyrarbæjar er gestur fundarins og kynnti fyrir 

okkur hvernig hún myndi vilja hafa opinn fund um Glerárskólareitinn.  Fundur verður haldinn 

31.október kl.20:00 í Glerárskóla, matsal. 

5. Farið yfir deiluskipulag Melgerðisás og íþróttasvæðis Þórs. 

6. Facebook síðan okkar.  

Nú er búið að opna facebook síðuna okkar, Holta- og Hlíðahverfi Akureyri og eru 139 

meðlimir skráðir. 

 

Næsti fundur 7.nóvember 2017.  


